



دفتر مقام معظم رهبری

www.leader.ir

## เกมส์ออนไลน์เป็นหนึ่งในความหมายของการบูรณาการเชิงวัฒนธรรม - 17 /Dec/ 2013

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา

ประธานและคณะสมาชิกสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุดเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุด

ได้ชี้ถึงความสำคัญของประเด็นวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย บทบาทของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุด

ข้อบังคับของการบริหารจัดการของสภา พันธกิจในการควบคุมดูแล

และการขึ้นนำของหน่วยงานต่างๆในประเด็นวัฒนธรรม

จำต้องเผชิญกับปรากฏการณ์แห่งวัฒนธรรมอย่างมีวิหะปัญญา

การพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

จัดทำเอกสารรายงานการเปลี่ยนแปลงเชิงมนุษยศาสตร์

พิทักษ์รักษาลักษณะของภาษาเปอร์เซียอันสวยงาม

ล้วนเป็นประเด็นที่ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงในการพบปะครั้งนี้

ในช่วงแรก ท่านผู้นำสูงสุด ได้เน้นย้ำถึงประเด็นความสำคัญและบทบาทของวัฒนธรรมในสังคม

โดยชี้ถึงบุคลิกภาพ บทบาทและผลงานในอดีตของเจ้าหน้าที่ของสามอำนาจบริหารประเทศ

อีกทั้งยังถือว่า คณะสมาชิกสภาการปฏิรูปวัฒนธรรม

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความชำนาญการในด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างดี โดย ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด

กล่าวย่ำว่า ด้วยเหตุผลประการนี้เอง จึงคาดหวังว่า

บรรดาสมาชิกของสภาปฏิวัติวัฒนธรรมจะมีความอดุสาหะ

วิริยะและมุ่งมั่นในการนำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และนำพาสู่เป้าหมายอันสูงสุดอย่างแท้จริง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวย่ำว่า วัฒนธรรมและคุณค่าของวัฒนธรรมนั้น

เสมือนเป็นอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชาติ พร้อมกับชี้ว่า วัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องข้อปลีกย่อย

และอยู่ภายใต้เศรษฐกิจและการเมือง แต่ทว่า

เศรษฐกิจและการเมืองต่างหากที่ต้องอยู่ภายใต้และข้อปลีกย่อยของวัฒนธรรม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้และตอกย้ำในคำปราศรัยของท่านก่อนหน้านี้

ถึงความจำเป็นในการเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมกับทุกเรื่องและประเด็นที่สำคัญในเวทีภาคส่วนต่างๆ ว่า

ในช่วงบางเวลา บางครั้งในการตัดสินใจและการร่างกฎระเบียบข้อบังคับด้านเศรษฐกิจ การเมือง

สังคม และด้านวิทยาศาสตร์ อาจจะนำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบด้านวัฒนธรรมสู่สังคม



ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากขาดการเชื่อมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมนั่นเอง

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า สำหรับการเคลื่อนไหวและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม จำต้องมีการวางแผนและวางกรอบระเบียบให้ดี และไม่อาจคาดหวังว่าวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งวัฒนธรรมในภาครวม วัฒนธรรมของปัญญาชน และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนั้น จะบังเกิดและรุดหน้าโดยอัตโนมัติ และบังเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ได้ชี้ถึงประเด็นความจำเป็นของการควบคุมดูแลตรวจสอบและการชี้นำของรัฐ

โดยเฉพาะในประเด็นวัฒนธรรม ว่า

หน่วยงานต่างๆมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมภาครวมของประเทศ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การควบคุมดูแลและการชี้นำในประเด็นวัฒนธรรม เสมือนเป็นการเฝ้าดูแลของเจ้าของสวนต่อดอกไม้อันสวยงาม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การถอนหญ้าที่เป็นพาหะนำโรคในสวนดอกไม้ นั้น หมายความว่า เป็นการเจริญเติบโตของดอกไม้ อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อาทิเช่น น้ำ อากาศและแสงอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ชี้ถึงประเด็นที่ละเอียดอ่อน

และการเผชิญหน้ากับสื่อและตัวทำลายวัฒนธรรม ว่า

เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องควบคุมดูแลให้ดี พร้อมกับกล่าวย่ำว่า พวกเราทุกคนล้วนแล้วมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประเด็นวัฒนธรรมและวัฒนธรรมภาครวมของประเทศ

และสิ่งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ตามหลักซรี และทางกฎหมาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ย้ำถึงประเด็นที่ว่า วัฒนธรรมจำต้องพึ่งพา

การปรากฏตัวและการเข้าร่วมของประชาชน ว่า การมอบหมายภาระหน้าที่ดังกล่าวให้กับประชาชนนั้น

มิได้เป็นการปฏิเสธการควบคุมดูแล และการชี้นำของรัฐไม่ และการปรากฏตัวของผู้ปกครอง

และรัฐบาลในด้านวัฒนธรรม นั้น ก็ทำให้เป็นการปฏิเสธการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไม่

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงบางทัศนะที่ขาดความรับผิดชอบ

โดยเฉพาะในประเด็นความจำเป็นด้านเสรีภาพของวัฒนธรรม เช่น ในตะวันตก ว่า

ขณะที่ตะวันตกยังคงต่อต้านในประเด็นที่ไร้ซึ่งสติปัญญาและไร้ศีลธรรม เช่น



การปะบนอย่างเสรีระหว่างชายกับหญิง โดยอ้างสิทธิเสรีภาพระหว่างชายหญิง  
หรือวิถีชีวิตของคนที่ยังคงยึดมั่นกรณบนสิ่งนี้ภายใต้ชื่อความเจริญรุ่งเรือง \_\_\_\_\_  
แล้วไหนเราไม่ยึดมั่นและเน้นย้ำถึงคุณค่าอันสูงส่งของวัฒนธรรมของเรามีอยู่ ???

บทบาทและความสำคัญของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุด คือ  
ประเด็นหัวข้อที่สองที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง โดยกล่าวว่า สภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุด  
เป็นผลงานที่ถูกรังสรรค์โดยท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)  
ซึ่งกลายเป็นสถาบันวัฒนธรรมที่สูงส่งและมีค่าที่สุดของประเทศ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเข้าร่วมของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูง  
และการเข้าร่วมของบุคคลที่มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ในสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมนั้น  
เป็นจุดเด่นและจุดแข็งที่สำคัญของสภาชूरอนี้ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ด้วยเหตุประการนี้  
ประเด็นวัฒนธรรมนี้จึงไม่ตกอยู่ภายใต้กระแสการขึ้นลงของการเมือง  
และวัฒนธรรมของประเทศนอกจากจะมีเสถียรภาพแล้ว  
ยังออกจากวงจรแห่งการผูกมัดกับวิถีแห่งยุคสมัยด้วย

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรม คือ  
สมาชิกของสภา บทบาทและผลกระทบ  
ในฐานะเป็นศูนย์กลางหลักของการกำหนดนโยบายวัฒนธรรมของประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การเข้าร่วมของสมาชิกสภา และการเปิดประชุมสภาอย่างต่อเนื่อง  
ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า สภาการปฏิรูปวัฒนธรรม  
จำต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในประเด็นโครงสร้างหลักขั้นพื้นฐานและประเด็นหลักที่สำคัญ  
และหลีกเลี่ยงประเด็นข้อปลีกย่อย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงประเด็นที่สาม  
กรณีการดำเนินการตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบวาระของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรม ว่า  
กฎหมายข้อบังคับจำต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าร่วมของประธานฝ่ายบริหาร ประธานฝ่ายตุลาการ



คณะรัฐมนตรีและบรรดาเจ้าหน้าที่

เป็นหลักประกันในการดำเนินการในข้อบังคับและระเบียบต่างๆของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรม \_\_\_\_\_

พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ข้อบังคับที่สำคัญและที่ดีนั้น

เสมือนเป็นแผนที่หลักโดยรวมของวิทยาศาสตร์ในประเทศ ข้อบังคับในนโยบายของการศึกษา

มหาวิทยาลัยอิสลาม และข้อบังคับของปัญญาชน

จำเป็นต้องมีการดำเนินการและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

และตัวของสภาเองก็จำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลเป็นพิเศษและเป็นการเฉพาะในเรื่องนี้

ข้อเท็จจริงของการรุกรานด้านวัฒนธรรม เป็นประเด็นที่สี่ ที่ท่านผู้นำสูงสุด

ได้มีการปรารภกับบรรดาคณะสมาชิกสภา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและการเมืองในโลก

โดยเฉพาะชาติยุโรป กรณีการรุกรานด้านวัฒนธรรมของอเมริกาที่มีต่อวัฒนธรรมอื่นๆที่หลากหลาย

ว่า ข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าได้ย้ำเตือนมาหลายปีก่อน ในวันนี้ มันเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งไม่อาจที่จะปฏิเสธได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงข้อเท็จที่เกิดขึ้นประการหนึ่งว่า ในประเด็นนี้

สื่อสารมวลชนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยเครือข่าย มีการเคลื่อนไหวในโลก ทั้งในรูปแบบเสียง ภาพ หนังสือ  
สิ่งตีพิมพ์ และโลกออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผลกระทบในเชิงลบทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติ

ที่มีต่อประชาชาติอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า เกมออนไลน์ และของเล่นต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

เป็นหนึ่งในความหมายของการรุกรานเชิงวัฒนธรรม ที่มีการเผยแพร่วัฒนธรรมพฤติกรรม

และวิถีชีวิตของตะวันตก ในความคิดความอ่านที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ยูวชนและเยาวชนในอิหร่าน

ทั้งสิ้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมถือเป็นแนวทางหลักในการเผชิญ

หน้าอย่างมีวิริยะปัญญากับการรุกรานทางวัฒนธรรม พร้อมกับกล่าวเสริมว่า

ทางกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความพยายามในการประดิษฐ์และคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆในการเผชิญหน้ากับการรุกรานทางวัฒนธรรม และในการนี้ ทางกรมประชาสัมพันธ์

และกระทรวงวัฒนธรรมและการชี้นำอิสลาม ต้องแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งในครั้งนี้



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวไว้ในประเด็นนี้ แด่กระทรวงอิรชาต ว่า  
กระทรวงต้องมีนโยบายหลัก ในด้าน การพิมพ์หนังสือ การแปลหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์  
การผลิตและสร้างภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคทันสมัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการสร้าง  
ผลิตเกมออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ส่งเสริมเกมส์ที่มีการปลูกจิตสำนึก  
และผลิตของเล่นที่มีนัยยะและพลังดึงดูด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า  
การรับรู้และเข้าใจล่วงหน้าถึงปรากฏการณ์ใหม่ในเชิงการรุกรานด้านวัฒนธรรม ก่อนเข้ามาสู่อิหร่าน  
นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การเข้าใจช้า และการรับรู้ช้า  
จะนำมาซึ่งอุปสรรคปัญหาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จำต้องมีการเผชิญหน้าอย่างฉับไว  
และอย่างมีวิริยะปัญญา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อธิบายถึงรูปแบบของการเผชิญหน้าอย่างมีวิริยะปัญญา ว่า  
ในบางครั้งจำต้องมีการสกัดกั้นการเข้ามาแทรกแซงของปรากฏการณ์ทั้งหลายอย่างจริงจัง  
แต่ในบางครั้ง บางปรากฏการณ์ก็สามารถที่จะยอมรับได้ หรือสามารถที่จะทำการฟื้นฟูและอิศละห์ ได้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงประเด็นสุดท้ายของการรุกรานทางวัฒนธรรม การมีความอคติ  
และการปกป้องเพียงอย่างเดียวในการเผชิญหน้ากับการรุกรานทางวัฒนธรรมนั้น  
เป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด  
และนำมาซึ่งความเสียหายมากที่สุดในการเผชิญหน้ากับการรุกรานทางวัฒนธรรม พร้อมกับกล่าวชี้  
ว่า ในบางครั้งการโจมตีก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  
ไม่ว่าจะด้วยสภาวะและเงื่อนไขใดก็ตาม  
ก็จำต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างมีวิริยะปัญญาและการไตร่ตรองที่ดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้นำเสนอประเด็นที่ห้าแต่คณะสมาชิกสภาการปฏิรูปวัฒนธรรม โดยมีกา  
รเรียกร้องและย่ำให้เล็งถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
และสถาบันการศึกษาวิจัยต่างๆของประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า  
การก้าวกระโดดในการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในประเทศในช่วงหนึ่งทศวรรษหลังนี้



เป็นข้อเท็จจริงที่มีความสริมงคลอย่างยิ่ง ซึ่งบรรดาผู้ต่อต้านอิหร่านเองก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เอ่ยถึงคำพูดของประธานาธิบดีอิหร่านในประเด็นนี้ ว่า บรรดาคณะผู้บริหารประเทศ โดยเฉพาะบรรดาระัฐมนตรีการศึกษาและสาธารณสุข จำต้องพึงระมัดระวังให้ดี ให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการการปฏิบัติภาระหน้าที่ เพื่อจะได้เป็นเครื่องจักรแห่งการขับเคลื่อนเชิงวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ อย่างรวดเร็ว และนับวันต้องเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ข้อเท็จจริง ในนาม “ เราสามารถทำได้” ยังคงเป็นคลื่นกระแสที่คอยกระตุ้นจิตวิญญาณของเยาวชนเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลื่นอันนี้เป็นพลังแห่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และด้วยพระประสงค์ของพระผู้อภิบาล จะสามารถนำพาประเทศชาติสู่จุดสูงสุดแห่งวิทยาศาสตร์ และทำให้อิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางแห่งวิทยาศาสตร์ และบังเกิดซึ่งอารยธรรมใหม่แห่งอิสลามอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ตักเตือนประเด็นหนึ่งที่สำคัญ ว่า มหาวิทยาลัยทั้งหลายอย่าได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มพรรคการเมือง เพราะสิ่งนี้ จะเป็นตัวสกัดกั้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่น เหมือนดังในอดีตที่ผ่านมา ว่า บรรดาเยาวชน โดยเฉพาะบรรดานักศึกษาเป็นเครื่องจักรแห่งการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางเมืองและสังคม แต่ทว่าในประเด็นนี้ ด้วยการที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง นั้นมันมีความแตกต่างและขัดแย้งจากบริบทหลักอย่างสิ้นเชิง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงประเด็นที่หก แต่คณะสมาชิกสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุด ว่า สื่อเป็นสิ่งที่น่าหวาดวิตกกังวล และเป็นปมปัญหาที่ลึกซึ้งมาก “ความหวาดวิตกกรณีการขาดความใส่ใจต่อภาษาเปอร์เซีย และการรุกรานทางภาษาเปอร์เซีย”

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ตำหนิการนำเอาศัพท์ตะวันตกมาใช้ควบคู่กับการประดิษฐ์ศัพท์ภาษาเปอร์เซีย ว่า เป็นที่น่าเสียดายมาก ถึงขั้นที่ว่า บางคนรู้สึกมีความละอายใจหากไม่ได้นำศัพท์ตะวันตกมาประกอบใช้



อีกทั้งได้นำเอาศัพท์และประโยคของตะวันตกมาเผยแพร่อย่างแพร่หลายในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กๆ และบรรดาเยาวชน

[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า สภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุด นอกจากจะต้องมีการเผชิญหน้าอย่างมีวิริยะปัญญา กับการคุกคามและรุกราน ทำลายให้ภาษาเปอร์เซียอ่อนแอลง แต่ทว่า ด้วยภาษาที่ลึกซึ้งและสวยงามของภาษาเปอร์เซีย และเพื่อเสริมสร้าง เผยแพร่และสร้างความมั่นคงด้านภาษาเปอร์เซียในทุกด้าน จำต้องมีความวิริยะ มุมานะในการนี้อย่างจริงจังและแน่วแน่

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงพันธกิจของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุดในประเด็นมนุษยศาสตร์ ว่า สภา ถือเป็นรากฐานหลักที่สำคัญของกิจการงาน ในการจัดทำเอกสารเชิงรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และปรัชญาในการเปลี่ยนแปลงด้านมนุษยศาสตร์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ได้ชี้ถึงประเด็นสุดท้ายในการให้ความสำคัญต่ออุปสรรคและความท้าทายในเชิงสังคม และเหตุผลทางวัฒนธรรม พร้อมกับกล่าวเสริมว่า การค้นหาต้นตอที่มาของปัญหา และการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการหย่าร้าง การทุจริต และปัญหาว่างงาน ทั้งหมดนี้สภาต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงประเด็นทางสังคม

การที่ประชากรมีอายุเฟื่องสูงขึ้นนั้นเป็นภัยคุกคามที่น่าหวาดวิตกอย่างยิ่งในสังคม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า บรรดาผู้บริหารจำต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการเผชิญหน้ากับจำนวนประชากรที่ลดลงในหมู่เยาวชนภายในประเทศ และจำต้องมีการแก้ไขให้ทันล่วงหน้าอีกด้วย

ในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีการรำลึกถึง มัรฮูม ดร. ฮะซัน ฮะบีบี อีกด้วย

ก่อนที่ท่านผู้นำสูงสุด จะกล่าวปราศรัยนั้น ท่าน ฮุจญะตุลลอฮ์ วาลมุสลิมีน ดร. โรฮานี ก็ได้กล่าวรายงาน และบรรยายในบทบาทของสภาการปฏิรูปวัฒนธรรมสูงสุดด้วย